

## รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 380,000 บาท แยกเป็น

### แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	380,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	360,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	360,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

"โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุ ทต.แม่สายมิตรภาพ"	จำนวน	50,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุ โดยมีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม อาทิ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม, ค่าวัสดุ และอุปกรณ์, ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์, ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม, ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้ที่บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม, ค่าของสมนาคุณในการดำเนินงาน, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าสมนาคุณวิทยากร, ค่าอาหาร, ค่ายานพาหนะ, ค่าเบี้ยเลี้ยง,

ค่าเช่าที่พัก, ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม

โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่

กฎหมาย / ระเบียบ / หนังสือสั่งการที่กำหนด ดังนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การ

ส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2564

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

ฉบับทบทวนครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 125 ลำดับที่ 3

"โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีและส่งเสริมครอบครัว ทต จำนวน 50,000 บาท  
แม่สายมิตรภาพ"

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีและครอบครัว โดยมีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม อาทิ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม, ค่าวัสดุ และอุปกรณ์, ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์, ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม, ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้ที่บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม, ค่าของสมนาคุณในการดูงาน, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าสมนาคุณวิทยากร, ค่าอาหาร, ค่ายานพาหนะ, ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าเช่าที่พัก, ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

ฉบับทบทวนครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 124 ลำดับที่ 2

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ โดยมีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม อาทิ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม, ค่าวัสดุ และอุปกรณ์, ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์, ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม, ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้ที่บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม, ค่าของสมนาคุณในการดูงาน, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าสมนาคุณวิทยากร, ค่าอาหาร, ค่ายานพาหนะ, ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าเช่าที่พัก, ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

ฉบับทบทวนครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 124 ลำดับที่ 1

<p>โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศูนย์สามวัย ทต.แม่สายมิตรภาพ</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศูนย์สามวัย ทต.แม่สายมิตรภาพ โดยมีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม อาทิ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม, ค่าวัสดุ และอุปกรณ์, ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์, ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม, ค่ากระเป๋าสหรือสิ่งที่ใช้ที่บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม, ค่าของสมนาคุณในการดูงาน, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าสมนาคุณวิทยากร, ค่าอาหาร, ค่ายานพาหนะ, ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าเช่าที่พัก, ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กฎหมาย / ระเบียบ / หนังสือสั่งการที่กำหนด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวนครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 125 ลำดับที่ 4</li> </ul>	จำนวน	100,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมด้านอาชีพให้กับประชาชน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมด้านอาชีพให้กับประชาชน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าสหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวนครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 96 ลำดับที่ 2</li> </ul>	จำนวน	80,000 บาท

โครงการสนับสนุนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน โดยมีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม อาทิ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม, ค่าวัสดุ และอุปกรณ์, ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์, ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม, ค่ากระเป๋าคือหรือสิ่งที่ใช้ที่บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม, ค่าของสมนาคุณในการดูงาน, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าสมนาคุณวิทยากร, ค่าอาหาร, ค่ายานพาหนะ, ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าเช่าที่พัก, ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)</p> <p>ฉบับทบทวนครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 96 ลำดับที่ 4</p>		

<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>20,000 บาท</b>
<b>เงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>20,000 บาท</b>
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดำเนินโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายให้ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สาย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559</li> <li>- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 95 ลำดับที่ 1</li> </ul>		